



Mastery
 เป็นนายตนเอง



Originality
 สร้างสิ่งใหม่



People Centered
 ใส่ใจประชาชน



Humility
 ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร	<p>ปิดประชุม HA National Forum</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ปิดการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 พร้อมปาฐกถาพิเศษ รพ. HA รพ.คุณภาพและความปลอดภัย และมอบประกาศนียบัตรให้สถานพยาบาลผ่านการต่ออายุ HA 233 แห่ง สถานพยาบาลที่บูรณาการมิติจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ 6 แห่ง มอบกิตติกรรมประกาศแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 4 เครือข่าย สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค 18 แห่ง สถานพยาบาลผ่านกระบวนการคุณภาพขั้นที่ 2 จำนวน 9 แห่ง และ สถานพยาบาลผ่านกระบวนการคุณภาพขั้นที่ 1 จำนวน 7 แห่ง ด้าน ปลัด สธ. ได้มอบเกียรติบัตรชื่นชม พชอ. 48 อำเภอ และ พชช. 2 เขต ของ กทม. ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและเป็นแบบอย่างที่ดี</p>
เว็บไซต์ thebangkokinsight	<p>วันวันโรคสากล</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย ปลัด สธ. รองประธานกรรมการกลางสมาคมปราบวัณโรคฯ และผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวเนื่องในวันวันโรคสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มี.ค.ของทุกปี โดยปีนี้กำหนดหัวข้อรณรงค์ “IT’S TIME TO ZERO TB” หรือ “ถึงเวลา ยุติปัญหาวัณโรค” โดยกิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วย 1.กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Charity TB Run 2019 Mini Marathon ที่ สธ. วันที่ 17 มี.ค.นี้ 2.การประชุมวิชาการและนิทรรศการวันวันโรคสากล วันที่ 22 มี.ค. 62 ที่รพ.จุฬาฯ และ 3.การจัดกิจกรรมวันวันโรคสากล วันที่ 29 มี.ค. 62 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี กทม.</p>
ผจก.ออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ	<p>โฆษณาเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวก่อนการประชุม กกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ซึ่งมีวาระการพิจารณาเรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 13 เม.ย. ว่า การโฆษณาเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายของ อย. และคงมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่กกก.ระดับชาติด้วย เพื่อตีความว่า การกระทำได้กล่าวเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วยหรือไม่</p>
มติชน	<p>ห้ามขายเหล้าวันสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมกกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ แทนพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ และกล่าวว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานมาตรการลดอุบัติเหตุจราจรช่วงปีใหม่ พร้อมทั้งเสนอมาตรการเพิ่มเติม โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้น ส่วนมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันที่ 13 เม.ย.นั้น เนื่องจากประธานจริงไม่ได้เข้าร่วมประชุม จึงมีมติให้จัดประชุมเรื่องนี้ โดยเฉพาะในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ระหว่างนี้ให้จัดทำข้อมูลผลกระทบด้านต่างๆ รวมถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป</p>
เว็บไซต์มติชน สำนักข่าวไทย ข่าวสด	<p>เด็ก 2 ขวบ สำลักเม็ดมะขาม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีเด็ก 2 ขวบ เม็ดมะขามติดคอ เสียชีวิตที่รพ.พระนั่งเกล้าว่า ได้รับรายงานจากนพ.สสจ.นนทบุรีแล้ว และแสดงความเสียใจกับครอบครัว เบื้องต้นทราบว่าเด็กเข้ารักษาที่รพ. และแจ้งว่าเม็ดมะขามติดคอ แต่เมื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์กลับไม่พบเม็ดมะขาม อย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นว่าญาติมีความกังวลจึงรับตัวเด็กไว้ดูอาการ พร้อมใส่เครื่องช่วยหายใจ ส่งกล้องและเตรียมส่งไปรักษาต่อที่รพ.ศิริราช เนื่องจากเม็ดมะขามมีขนาดเล็กและลื่นง่าย ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางและต้องใช้แพทย์เชี่ยวชาญสาขาโดยตรง แต่เด็กเสียชีวิตระหว่างรอการส่งต่อ</p>
มติชน เดลินิวส์	<p>มลพิษฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ แนวหน้า ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา เว็บไซต์ workpoint เว็บไซต์ innnews</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart ไทยแลนด์</p>	<p>ทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่าระดับวิกฤตสีแดง 14 พื้นที่ ระดับสีส้ม 3 พื้นที่ ที่ จ. เชียงราย พื้นที่ อ.แม่สาย อ.แม่จัน อ.เชียงแสน และ อ.แม่ฟ้าหลวง ปกคลุมด้วยควันไฟเนื่องจากยังมีการเผาป่าทำไร่ ของทั้งราษฎรชาวไทยและเมียนมา ส่วน ที่ จ.เชียงใหม่ พื้นที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง ค่าฝุ่นละออง 233 มคก./ลบ.ม. และ AirVisual ระบุค่า AOI ของ จ.เชียงใหม่อยู่ในอันดับ 1 ของโลก</p> <p>รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี ม.พะเยา เผยว่า เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนิสิตและบุคลากรกว่า 30,000 คน จึงงดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค. และหยุดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 อาจส่งผลให้ดวงตา เกิดความระคายเคืองระแยะสั้น ๆ ยกเว้นเด็กที่มีความผิดปกติกับดวงตา เช่น มีประวัติเดิมเป็นภูมิแพ้ ภูมิแพ้ชั้นตา อาจ ทำให้ให้เคืองตาหรือตาแดงมากกว่าปกติ</p> <p>พญ.สุมาลินี ตรีชัยยาพร หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า หากพบเด็กมีอาการแสบตาหรือเคืองตามาก สันนิษฐานว่ามาจากฝุ่นละออง ควรปฏิบัติดังนี้ 1.ใช้น้ำสะอาดล้างตา โดยให้น้ำไหล ผ่านดวงตาล้างเอาเศษฝุ่นออก 2.ถ้ามีน้ำตาเทียมสำหรับหยอดตา สามารถใช้ล้างบริเวณดวงตา 3.ให้เด็กกระพริบตา ถี่ ๆ เพื่อช่วยให้ฝุ่นหลุดออกมาเร็วขึ้น หลีกเลี่ยงการขยี้ตา หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกร้านในช่วงค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง</p>
<p>มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า</p>	<p>เรียกคืนยา Losartan</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. แลงข่าวการเรียกคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูงลอซาร์แทน ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้เรียกคืนยา Losartan เนื่องจากพบสารก่อมะเร็งในสัตว์ในกลุ่ม Nitrosamine ในวัตถุดิบตัวยาสาคัญของยาบางรุ่น ซึ่งผลิตโดย Hetero Lab Limited สาธารณรัฐอินเดีย โดยในประเทศไทยมี บ. เบอรัลลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จก. นำเข้าวัตถุดิบตัวยาสาคัญของยา Losartan จาก Hetero Lab Limited ตั้งแต่ปี 2560-2561 จำนวน 8 รุ่นการผลิต ผลิตยาสำเร็จรูป 2 ทะเบียนตำรับ คือ LANZAAR 50 และ LANZAAR 100 รวม 142 รุ่นการผลิต ซึ่งหลังจากบริษัททราบข้อมูลการปนเปื้อน ได้แจ้งให้ อย.ทราบวันที่ 13 มี.ค. 62 พร้อมทั้ง สมัครใจเรียกคืนยาออกจากท้องตลาด และเปลี่ยนไปใช้แหล่งผลิตวัตถุดิบตัวยาสาคัญแหล่งใหม่ซึ่งไม่พบรายงานการ ปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ tnamcot เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ chiangmainews</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ย้ำ การแจ้งครอบครองกัญชา ผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด ขอให้แจ้ง สสจ.ที่อาศัยอยู่ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันกัญชาที่ใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการ ต้องเตรียมหนังสือรับรองของ แพทย์ ซึ่งระบุโรคและอาการของโรค และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพของแพทย์ พร้อมทั้งกัญชาที่ใช้ในการรักษาตนเอง ด้วย และกรณีเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 ต้องแจ้งการครอบครองที่ สสจ.เช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องลงไป ตรวจสอบต้นกัญชาในพื้นที่ด้วย ส่วนกทม. แจ้งที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ชั้น 2 อย. หากพื้นที่ 19 พ.ค. 2562 ผู้ที่ไม่มาแจ้งการครอบครองจะมีความผิดตามกฎหมาย</p>
<p>สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์</p>	<p>การพัฒนาการแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้รวบรวมภูมิปัญญาและจด บันทึกลงเป็นตำรับตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ กว่า 26,000 ตำรับ และมีการรับรองใช้ประโยชน์แล้วกว่า 260 ตำรับ โดยรัฐบาลมี พ.ร.บ.ยาสมุนไพร เพื่อบอกประโยชน์ของสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารเสริมและที่สามารถขึ้นทะเบียน ยาได้ นอกจากนี้ ยังร่วมกับสถาบันการแพทย์แผนไทย ปรับปรุงหลักสูตรตำราเอกสารให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีแหล่งฝึก เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการรักษา ซึ่งโอกาสของประเทศไทยในขณะนี้เปิดมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลให้การ สนับสนุน และร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติดได้คลายล็อกกัญชาและกระท่อมให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ได้ ซึ่งต้องมีภูมิความรู้ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้ประชาชนรู้จัก เชื่อชอบและใช้สมุนไพร</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>สมุนไพรแก้ท้องเสีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำใช้ยาสมุนไพรสำหรับบรรเทาอาการ ท้องเสียในช่วงหน้าร้อน คือ ยาเหลืองปิดสมุทร และยาธาตุบรรจบ ช่วยบรรเทาอาการท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ และช่วยขับลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องเสีย คือ สมุนไพรที่มีรสฝาด เนื่องจากมีสารแทนนิน มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ เช่น กล้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	น้ำว่าดิบหรือห้าม ใฝ่ฝรั่ง ผลฝรั่งอ่อน เปลือกทับทิมแห้ง เปลือกมังคุดแห้ง และควรรักษาให้น้ำเกลือแร่หรือดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำช่วงที่มีอาการท้องเสีย
เว็บไซต์ ThaiPBS	<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา คำของ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ โดยแบ่งสถานบริการเป็น 1.สถานบริการที่ไม่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องตามความพร้อมและความเหมาะสม 2.สถานบริการที่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้มีบริการข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้คำปรึกษา บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน กรณีที่ไม่สามารถจัดบริการได้ ต้องส่งต่อไปยังสถานบริการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพดูแลทั้งด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม โดยวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี สามารถตัดสินใจรับบริการได้เอง ยกเว้นกรณีการยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง</p>
เว็บไซต์ Gnews	<p>พัฒนาตำรับยาเวชสำอางเชิงพาณิชย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนังได้พัฒนาสูตรตำรับยาเวชสำอางและนวัตกรรมร่วมกับโรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐาน อย. และวางจำหน่ายที่สถานบริการ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้รับบริการนำผลิตภัณฑ์ทางผิวหนังที่มีความจำเป็นพื้นฐานไปใช้โดยไม่ต้องพบแพทย์ ช่วยลดความแออัดและได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชน นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคามาตรฐานและสะดวกมากขึ้น โดยระยะแรกมีผลิตภัณฑ์เวชสำอางออกจำหน่าย ได้แก่ ครีมบำรุงผิวสูตรต้นตำรับ สบู่ทำความสะอาดผิวหนังและผิวกายสูตรต้นตำรับ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด SPF 30 ซีรัมบำรุงผิว ถูงเท้ายูเรียแก้ปัญหาลิ้นเท้าแตก</p>
มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก	<p>แพทย์ลึกลอบขายยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบ.ช.ปส. เปิดเผยความความคืบหน้าการจับกุมกลุ่มนายทุนลึกลอบนำยาลดความอ้วนออกจากสถานพยาบาลมาจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยพนักงานสอบสวน บช.ปส. ได้เชิญแพทย์ 9 ราย เข้าให้ข้อมูล ซึ่งมีแพทย์ 2 รายที่อาจมีส่วนร่วมกับการชักชวนหวานลือมกลุ่มแพทย์ดังกล่าวให้ส่งซึ้อยาลดความอ้วน อ้างว่าจะนำมาจ่ายให้กับผู้ป่วยในคลินิกอีกแห่งหนึ่งที่มีความต้องการจำนวนมาก ทำให้แพทย์ที่ถูกชักชวนหลงเชื่อและเบิกจ่ายผ่าน อย. นำไปขายให้กับแพทย์ที่สั่งไว้ เนื่องจากอย.กำหนดให้แพทย์ 1 รายสั่งยาได้ 5,000 เม็ดต่อเดือน โดยยาจะถูกนำออกจากระบบไปจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ตหรืออื่นๆ ในราคาสูงกว่าปกติ ซึ่งจะต้องสอบปากคำและตรวจสอบเงินรายได้ของแพทย์มาประกอบพหุติการณ์ ว่ามีเครือข่ายในระดับสั่งการขึ้นไปอีกหรือไม่ สำหรับแพทย์ 2 รายที่ถูกออกหมายเรียกให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 19 มี.ค. จากการติดตามข้อมูลพบว่ามีส่วนร่วมกับการขบวนการมานานพอสมควร</p>
แนวหน้า	<p>ความมั่นคงด้านวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สวช. กล่าวถึง นโยบายและทิศทางการทำงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่า พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติฯ กำหนดให้ สวช.เป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ทั้งระบบอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องผลิตวัคซีนขึ้นมาใช้เองทุกตัว แต่ต้องมีความชัดเจนว่าในยามปกติจะจัดหาวัคซีนใดเพื่อใช้ มีวัคซีนใดที่จำเป็นต้องผลิตเอง และมีวัคซีนใดที่ถึงเวลาฉุกเฉินควรที่จะผลิตได้เอง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขาดแคลนวัคซีน ซึ่ง สวช.ต้องพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่พึ่งได้เรื่องวัคซีน ทั้งการเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการระบบวัคซีนของประเทศ องค์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนครบวงจร รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางวัคซีนให้เพียงพอเหมาะสมทั้งระบบ</p>
ข่าวสด	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พร้อมด้วย นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผอ.รพ.ดำเนินสะดวก และนายวิสุทธิ บุศย์ประจง สสอ.ดำเนินสะดวก จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การแก้ไขปัญหาการระบาดและป้องกันการเสียชีวิตจากไขเลือดออก หลัง จ.ราชบุรีมีผู้เสียชีวิตจากโรคไขเลือดออก 4 ราย มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผู้ป่วยสะสม 328 ราย เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยสั่งการให้ทุกตำบลดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างใกล้ชิด และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch